



ฉบับที่ 11/2562

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน หลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยสิ้นสุดลง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องจากผลผลิตยางพาราเป็นสำคัญ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากการผลิตน้ำตาล ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และการผลิตเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นหลังเสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงสายการผลิตของผู้ผลิตบางราย อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัวจากรายจ่ายประจำ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสด จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ด้านอัตรการว่างงานปรับฤดูกาลสูงขึ้น ตามผู้มีงานทำทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง สำหรับภาคการเงินเดือนมิถุนายน 2562 เงินฝากคงค้างชะลอตัวทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขณะที่สินเชื่อคงค้างทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงกลางปี 2562 ที่เริ่มหมดลง ขณะที่การบริโภคสินค้าคงทนกลับมาขยายตัวดีขึ้น ด้านภาพรวมปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อทรงตัว โดยรายได้ภาคเกษตรขยายตัว ขณะที่รายได้นอกภาคเกษตรหดตัว สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยวทรงตัว สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมปรับฤดูกาลที่ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 62.5 สอดคล้องกับรายได้บริการที่พักรวมที่ทรงตัว อย่างไรก็ตาม รายได้บริการภัตตาคารและร้านอาหารยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตขยายตัวจากผลผลิตยางพาราเป็นสำคัญ ตามพื้นที่เปิดกรีดที่เพิ่มขึ้น ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัว จากราคาข้าวเปลือกเหนียว ตามความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ และมันสำปะหลังลดลง ตามความต้องการจากต่างประเทศ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเร่งขึ้น จากการผลิตน้ำตาลทรายขาว ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษกลับมาขยายตัวสูง หลังจากที่มีการปิดปรับปรุงสายพานการผลิตของผู้ประกอบการบางรายในช่วงก่อนหน้า และส่วนหนึ่งจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังหดตัวต่อเนื่อง ตามการปรับลดสินค้าคงคลังของคู่ค้าจากต่างประเทศ และการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัว จากสินค้าคงคลังของตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในระดับสูง และการปรับกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการบางราย

การลงทุนภาคเอกชน หดตัว จากการลงทุนก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ชะลอตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามรายจ่ายประจำในหมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่หดตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวดีขึ้น ตามหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออกขยายตัว จากการส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้ ตามความต้องการและปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และการส่งออกปศุสัตว์ ไป สปป. ลาว เพื่อเป็นแม่พันธุ์สัตว์ส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการนำเข้าขยายตัว จากการนำเข้าคอมพิวเตอร์จากจีนตอนใต้ เพื่อทดแทนสต็อกสินค้าที่ลดลง และการนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชา เพื่อชดเชยผลผลิตในประเทศที่ลดลง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.92 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสด โดยเฉพาะเปิด ไข่ ผักและผลไม้ ด้านอัตราการว่างงานปรับตัวสูงขึ้น ตามผู้มีงานทำทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอตัว ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากการเบิกใช้เงินฝากของส่วนราชการและเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ด้านยอดสินเชื่อคงค้างทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยธนาคารพาณิชย์ยังขยายตัวต่อเนื่อง จากสินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อภาคธุรกิจที่หดตัวน้อยลง จากธุรกิจผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังและยางพารา ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจชะลอตัวเล็กน้อย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทร. 0-4391-3542
E-mail: WatcharR@bot.or.th